
 

 

 

 

Ghi chú cuộc họp 

 

Trista Carter 

Tôi sẽ bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân. Tên tôi là Trista Carter. Tôi là giám đốc quản lý khu vực 
tại đây với  California Forward. Tôi muốn tạo cơ hội cho bất cứ ai đưa ra bất kỳ ý kiến công khai nào . 
Bất cứ ai không thuộc HRTC, không phải là một phần trong đó, hãy tiếp tục. Nếu có ý kiến gì, bạn có 
thể giơ tay hoặc thả vào phần bình luận trong cuộc trò chuyện .  
 
Bất kỳ nhận xét nào của các thành viên HRTC, bất kỳ nhận xét hoặc thông báo ngắn gọn nào dành 
cho thành viên HRTC về bất kỳ chương trình, hoạt động, hoặc sự kiện nào liên quan đến lướt sóng và 
hoặc để cung cấp thông tin cập nhật về công việc bạn đang làm để xây dựng nền kinh tế  đường cao 
tốc?  
 
Linda DiMario 
Chúng tôi đang tổ chức Steam Ahead Summit 2. Chúng tôi đã hợp nhất hoặc đang trong quá trình hợp 
nhất tất cả các tài nguyên liên quan đến Stem và Steam và lưu trữ nó trên một bộ trang web Octane 
đặc biệc. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào ngày 29 tháng 9 tại Medtronics.  
 

Iosefa Olifaitulli  
Năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu sự kiện thường niên đầu tiên , và vì vậy trong 2 tuần vào ngày 21 
tháng 9, chúng tôi sẽ tổ chức CIELO Night Market. Chúng tôi sẽ giới thiệu khoảng 25 khách của 
chúng tôi, những người có nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau , cũng như hoạt động nếm thử món 
ăn. Đó là một đêm ăn mừng tinh thần khởi nghiệp tại Quận Orange.   
 

Taryn Palumbo 

Chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 5 tháng 10 . Đây là một lễ kỷ niệm toàn cộng 
đồng về sự công bằng, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng mọi người tham gia với CERF đều có thể tham 
gia cùng chúng tôi vì nó thực sự phù hợp với các doanh nghiệp phi lợi nhuận, lãnh đạo cộng đồng, 
nhà hoạt động.  
 

Austin Lynch 

Tôi sẽ chỉ nói thêm rằng các thành viên của chúng tôi đã đình công. Chúng tôi đã thực hiện các làn 
sóng đình công. Chúng tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận giúp tăng đáng kể tiền 
lương và lương hưu trong toàn ngành khách sạn cho Quận Orange và Quận LA. Chúng tôi có cơ hội 
thông qua Biện pháp A ở Anaheim chỉ sau vài tuần nữa, điều này sẽ tăng lương cho toàn ngành khách 
sạn, cũng như cung cấp sự an toàn cơ bản chống lại tấn công tình dục cho những người quản gia .  
 

Ana Urzua 

Chúng tôi đang kỷ niệm ngày tốt nghiệp của những người làm việc trong doanh nghiệp hợp tác của họ 
với tư cách là công nhân là chủ sở hữu doanh nghiệp của họ và họ sẽ tốt nghiệp vào ngày 16 tháng 10 
sau chương trình giảng dạy 12 tuần. Chúng tôi có một buổi gây quỹ để bắt đầu gây quỹ cho họ và một 
sự kiện. 
 

Ish Herrera 

Tôi muốn đưa ra lời mời nồng nhiệt, thân mật tới tất cả các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi tại Hội 
nghị Thượng đỉnh Kinh tế California thường niên lần thứ 12, diễn ra tại Thung lũng Coachella với 
trọng tâm là cả Thung lũng Coachella và Thung lũng Imperial. Chúng tôi sẽ có mặt ở Indian Wells và 
sự kiện của chúng tôi sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 .  
 

Bryon Shinyama 

Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi sẽ tổ chức các kiến thức cơ bản về thương 
mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ vào ngày 19 tháng 9. Nhưng nó sẽ bằn g tiếng Hàn.  
 

Jesse Ben-Ron 



 

 

 

 

Vì đây là khuôn khổ cuối cùng nên đây là một cách hay để thu thập suy nghĩ và phản hồi của mọi 
người khi chúng tôi bắt tay vào soạn thảo tám trang và bất kỳ tài liệu nào khác mà tiểu bang muốn khi 
Quận Orange nhận được toàn bộ khoản phân bổ 14 triệu đô la của chúng tôi. Khoản tài trợ hiện nay là 
14 triệu USD. Trước đây là 26,5 triệu USD nên các cơ quan nhà nước đã giảm số tiền mà mỗi khu 
vực sẽ nhận được trong giai đoạn này .  
 

 

1,5 triệu USD để lựa chọn Điều phối viên Đầu tư theo Ngành. Tại một thời điểm nào đó, chúng tôi sẽ 
phải chọn các lĩnh vực ưu tiên của mình cho các quỹ tiền phát triển này và những người này sẽ giúp 
xác định các dự án và đưa nó đến HRTC để quyết định những dự án nào chúng tôi muốn tài trợ trong 
lĩnh vực đó. Chúng tôi sẽ gửi đề xuất bất kỳ lúc nào trước cuối tháng 11, nhưng số tiền đó sẽ không có 
sẵn cho đến khoảng tháng 5.  
 

Một điều quan trọng là HRTC là người đưa ra quyết định chính ở đây và chúng ta phải là một nhóm 
đa dạng và hòa nhập. Khi chúng ta nói về 9 triệu USD, nó phải phù hợp với chiến lược và các ưu tiên. 
Điều này trực tiếp từ tài liệu, nhưng đây là tất cả những điều khi chúng tôi nghĩ về cách có thể chi tiêu 
9 triệu. 
 
Đối với Điều phối viên Đầu tư Ngành, một lúc nào đó chúng ta sẽ phải đăng tuyển. Sau khi có tiền, 
chúng ta sẽ phải phát triển một quy trình để lựa chọn và thuê những người này. Họ sẽ đưa ra các dự án 
hoặc hỗ trợ HRTC và xác định các dự án để xem xét. Tôi đánh dấu cái màu đỏ. Nó nói rằng các khu 
vực không cần phải xác định các cụm ngành. Vì vậy, điều đó đúng cho việc đệ trình. Tuy nhiên, tôi 
không nghĩ chúng ta nên trì hoãn việc lựa chọn cụm ngành lâu hơn nữa .  
 

Có lẽ chúng ta nên chọn nó vì nếu chúng ta biết cụm ngành là gì thì khi nghĩ về Điều phối viên Đầu 
tư, bạn sẽ hy vọng rằng họ có một số kinh nghiệm trong ngành. Họ có thể phải có một số kỹ năng viết 
tài trợ, đặc biệt khi liên quan đến các cơ quan nhà nước có thể có nhiều kinh phí hơn để thực hiện. Khi 
bạn nghĩ đến việc liên lạc với các Đối tác Phát triển Kinh tế Lực lượng lao động và các đối tác khác, 
sẽ thực sự hữu ích nếu họ đã có một số kinh nghiệm với các đối tác đó và những gì họ đã làm và họ 
không bắt đầu lại từ đầu.  
 

Jasmine Pachanda 

Vai trò của chúng ta trong việc xin tài trợ là gì?  
 

Jesse Ben-Ron 

Không phải là chúng ta cần các dự án vào tháng 11. Khi có nguồn tài trợ, chúng ta phải thực hiện quy 
trình này với các điều phối viên trong ngành và sau đó quay lại HRTC về những dự án mà chúng ta 
muốn tài trợ với số tiền 9 triệu đô la đó. Không phải là đến tháng 11, chúng ta sẽ chọn cách chi 9 triệu 
đô la đó cho việc phát triển trước. Chỉ là để đảm bảo tiền . 
 

Toni Symonds 
Khi bạn sử dụng tiền công, luôn có loại tiền mà bạn không được trao những đồng đô la đầu tiên cho 
đến khi bạn có những đô la cuối cùng. Điều đó có thể khiến các hoạt động trước khi phát triển trở nên 
khó khăn do thời hạn của chúng ta. Tôi chỉ hy vọng rằng khi chúng ta xem lời chào mời, bạn có thể 
thấy rõ rằng bạn không cần phải đưa ra tổng chi phí của dự án. Nhưng sau đó có một thách thức là nếu 
điều đó không xảy ra thì sao? Cũng có nhiều lúc chính quyền muốn biết, làm thế nào để bạn chứng 
minh rằng nó đang diễn ra? Tôi chỉ hy vọng rằng khi chúng ta thấy lời kêu gọi rằng chúng ta có một 
nhiệm vụ mà chúng ta có thể thực hiện rõ ràng trong thời hạn và sự thừa nhận về rủi ro có thể xảy ra 
đối với dự án tổng thể mà chúng ta đang thực hiện.  
 

Gloria Alvarado 

Bạn đã đặt câu hỏi liệu chúng ta có cần bắt đầu làm việc trên các cụm không? Và câu trả lời là có, bởi 
vì tôi nghĩ một khi các cụm được xác định, sẽ dễ dàng hơn để tập hợp các dự án thực sự bao gồm đào 
tạo, bố trí và sau đó theo dõi. Theo tôi, chúng ta cần bắt đầu làm việc ở các cụm đó càng sớm càng tốt.  



 

 

 

 

 

Anna Urzua 

Tôi muốn chỉ ra một số ngôn ngữ nổi bật đối với tôi mà tôi nghĩ là bối cảnh quan trọng cần nhắc lại, 
tôi đã đưa nó vào cuộc trò chuyện. Xin nhắc lại, điều nổi bật với tôi là những dự án này nhằm xây 
dựng một nền kinh tế kiên cường công bằng hơn, đặt người lao động và cộng đồng làm trung tâm và 
chỉ những cộng đồng không được đầu tư mới là những cộng đồng thường không thể tiếp cận được số 
đô la này vì họ không có cùng khả năng tiếp cận vốn .  
 

Và chúng tôi đã trò chuyện với Jesse về việc chia sẻ với nhóm dự án thí điểm EDD mà Cooperacion 
và Thrive Santana đã nhận được cùng với các đối tác khác. Và đó là một ví dụ mà chúng tôi nói về sự 
tham gia của cộng đồng Deep. Đã có đủ sự hỗ trợ từ thành phố Sant Ana. Có ngôn ngữ trong kế hoạch 
chung và một số kế hoạch cụ thể về việc tổ chức của chúng tôi là nguồn lực, đồng thời có phát triển, 
đào tạo và bố trí lực lượng lao động cũng như một số điều mà chúng tôi vui lòng chia sẻ thêm làm ví 
dụ.  
 

Annie Yea 

Khi nào nguồn tài trợ Catalyst sẽ được phân phối và khi nào nguồn tài trợ triển khai sẽ được phân bổ? 
Bởi vì nếu các dự án có thể được áp dụng cho cả hai nguồn tài trợ, các tổ chức sẽ phải chi tiền cho 
nguồn tài trợ Catalyst và sau đó sẵn sàng đủ điều kiện nhận nguồn tài trợ triển khai.  
 

Jesse Ben-Ron 

Chúng ta sẽ nhận được kinh phí để bắt đầu công việc này vào tháng 5 năm sau, và kinh phí để triển 
khai sẽ không có sẵn cho đến tháng 7. Tuy nhiên, tôi không thấy điều đó có thể thực hiện được trừ khi 
họ biết các dự án đó ít nhất sáu tháng trước đó, còn chúng tôi thì không. Tôi nghĩ việc sắp xếp trình tự 
rất khó khăn vì dự án phải được cơ quan này phê duyệt trước tháng 6 năm sau. Tôi chỉ không biết làm 
cách nào để có thể được phê duyệt, nhận tài trợ, thực hiện công việc và sau đó sẵn sàng để cơ quan 
này chấp thuận triển khai.  
 

Iosefa Olifaitulli  
Điều tôi đang tìm hiểu là cách Catalyst triển khai dường như là lý do tại sao HRTC và CERF được tạo 
ra, bởi vì khi bạn cần thuê một nhà tư vấn để dịch RFP, đó là một vấn đề đối với CBO và các khu vực 
lân cận không được đầu tư. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói rằng đây không phải là nơi dễ điều hướng nhất, 
đặc biệt đối với những người mới làm quen với loại không gian này .  
 

Toni Symonds 

Tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần tạo một không gian để trò chuyện không chỉ về chất xúc tác mà còn về 
cách một người có thể nghĩ về chiến lược và các hoạt động khác không nằm trong giới hạn của ngôn 
ngữ lập kế hoạch mà chỉ là nói về việc tất cả chúng ta tham gia vào những lợi ích và bất lợi của việc 
lập kế hoạch. Có lẽ chúng ta có thể tạo ra hai buổi hội thảo để mọi người trò chuyện và bạn có thể nói 
về nó. Cố gắng hết sức để không đưa nó vào ngôn ngữ ứng dụng mà nói về việc nó có thể ảnh hưởng 
đến các vùng lân cận khác nhau như thế nào .  
 

Trista Carter 

Tôi cũng muốn nói thêm rằng California Forward đã tổ chức một số hội thảo phát triển kinh tế và 
cộng đồng, và chúng tôi cũng sẽ tổ chức một số hội thảo trong tương lai. Chúng tôi đã nhận được rất 
nhiều phản hồi, nhận xét và câu hỏi tuyệt vời từ buổi học đó .  
 

Anna Urzua 

Sẽ thật tuyệt nếu có một cách để thêm vào phần trình bày một số phản hồi của cộng đồng. Hy vọng 
rằng chúng tôi làm vậy chỉ để xem kinh nghiệm từ các cộng đồng chưa được đầu tư liên quan đến các 
ngành đó là gì và có bất kỳ đề xuất nào .  
 

Jesse Ben-Ron 

Chúng ta có thể tiếp tục và đảm bảo rằng nhiều kết quả tiếp cận và tương tác cũng có thể được trình 
bày cùng với nó.  
 



 

 

 

 

Annette Kelly- Whittle 

Chúng ta đã quyết định số lượng ngành trọng tâm chưa?   
 
 
 

 

Jesse Ben-Ron 

Không, chúng tôi cũng chưa quyết định số lượng ngành có thể tham gia vào quy trình này. Có vẻ như 
nhà nước không muốn nhiều hơn ba, nhưng tôi chưa thấy điều đó rõ ràng trong ngôn ngữ .  
 

Toni Symonds 

Tôi sẽ kiến nghị rằng chúng ta nên cố gắng xác định các ngành ưu tiên của mình vì mục đích của 
Catalyst. Và tôi cũng nói thêm rằng các ngành ưu tiên dành cho Catalysts sẽ không nhất thiết hạn chế 
khả năng có các ngành ưu tiên trong kế hoạch khu vực của chúng ta. Và tôi sẽ giải thích lý do tại sao 
nếu có một giây để chuyển động.  
 

Anna Urzua 

Tôi đồng ý. 
 

Toni Symonds 

Lý do là đối với chương trình Catalyst, bạn đang xem xét thực hiện những loại công việc rất cụ thể. 
Và bạn có thể muốn hoặc không muốn làm những việc đó trong lĩnh vực chiếm ưu thế nhất của mình 
vì họ không cần loại công việc họ đang làm trong Catalyst. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị chúng ta xác 
định mục đích của Catalyst, nhưng không nhất thiết phải cắt bỏ quyết định về kế hoạch khu vực thực 
tế có thể nói gì.  
 

Kiến nghị thông qua 
 

 

Trista Carter phiên dịch cho Apolonio  

Vì vậy, Apollonio đã nói về cách chúng ta giúp đỡ những người làm việc trong các ngành công 
nghiệp khác nhau, nền kinh tế phi chính thức và họ có những công cụ gì để có thể giúp các doanh 
nghiệp nhỏ trở nên hợp pháp và chính thức hơn cũng như có đủ khả năng chi trả như hầu hết các cơ 
hội ngân hàng truyền thống và các nguồn tài trợ có tỷ lệ cực kỳ cao và có thể nâng cao được điều đó  
và có thể tự hỗ trợ bản thân và bắt đầu công việc kinh doanh nhỏ của mình .  
 
Jesse 
Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nguồn tài trợ của Catalyst đang gây khó khăn .  
 

Iosefa Olifaitulli  
Bởi vì thiếu dữ liệu về nền kinh tế phi chính thức và các doanh nghiệp siêu nhỏ này hoạt động trong 
bóng tối cho nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ riêng Quận Orange. Suy nghĩ của bạn thực sự là gì 
về việc hiểu sâu sắc xuất phát điểm của nó về mặt dữ liệu để chứng minh cơ hội. Khả năng tiếp cận 
vốn và tiếp cận đào tạo hỗ trợ kỹ thuật này là rất quan trọng để giúp những người này chuyển từ nền 
kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức .  
 

Dr. Wallace Walrod 

Có lẽ bạn và tôi có thể cùng nhau làm việc đó vì bạn có cả dữ liệu từ khu vực Oakview được bản địa 
hóa của mình và mở rộng quy mô dữ liệu đó ra toàn quận .  
 

Linda DeMario 

Tôi cũng đang nghĩ về điều này một cách tổng thể như một phần của sự liên tục mà nếu bạn nghĩ về 
các công ty khởi nghiệp sớm, vườn ươm, máy tăng tốc và chu kỳ phát triển và mở rộng quy mô của 
doanh nghiệp, chúng ta có thể nghĩ về nó theo cách tương tự. Bạn có thể tạo một nền tảng nơi những 
người có những loại câu hỏi, vấn đề, mối quan tâm hoặc nguyện vọng đó có  thể tìm đường đến một 
nền tảng giúp họ xây dựng con đường đến nơi họ muốn .  



 

 

 

 

 

Jesse Ben-Ron 

Chỉ từ SFP, nhóm này sẽ phải quyết định tầm nhìn và mục tiêu mà chúng ta sẽ thực hiện trong cuộc 
họp trong tương lai và dành thời gian để thu thập suy nghĩ cũng như phản hồi của mọi người về điều 
đó và đồng ý với chúng. Đây là đề xuất của chúng tôi về cách tiến hành xác định những điều này . 
 
Chúng tôi sẽ nhờ các nhà nghiên cứu trong nhóm của chúng tôi phát triển các ví dụ. Chúng tôi sẽ trình 
bày những điều đó cho các nhóm liên quan. Tất cả hoạt động tiếp cận và tham gia sẽ được hoàn thành 
từ các CBO tương ứng của chúng tôi và các tổ chức khác đang tham gia vào hoạt động này và chúng 
tôi sẽ phân tích những kết quả đó. Sau khi chúng tôi có tất cả thông tin từ đồng nghiệp và đồng nghiệp 
của bạn đến các nhóm bên liên quan, khi chúng tôi có tất cả thông tin từ cộng đồng và Kế hoạch khu 
vực Phần thứ nhất, chúng tôi sẽ thực hiện quá trình lựa chọn chiến lược .  
 
Khuyến nghị của chúng tôi là chúng tôi chọn 10 .  
 

Chúng tôi muốn tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan vào đầu tháng 10. Sau đó, như tôi đã đề 
cập, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét các kết quả thu được từ hoạt động tiếp cận cộng đồng, tầm nhìn và 
mục tiêu, sau đó chúng ta có thể bắt đầu thu hẹp các chiến lược của mình. Khi chúng tôi có chiến 
lược, các dự án phải phù hợp với điều đó, chúng tôi có thể truyền đạt những chiến lược đó tới cộng 
đồng khi họ cố gắng gửi đề xuất tài trợ khi nói đến dự án .  
 
Logic ở đây là nếu chúng tôi có thể hoàn thành các chiến lược vào đầu tháng 12, thì chúng tôi sẽ 
truyền đạt các chiến lược và sau đó mọi người có thể bắt đầu công việc viết bài để xin tài trợ triển 
khai. Chúng tôi muốn công bố điều đó vào đầu năm để mọi người có đủ thời gian và nỗ lực vượt qua 
nó. Chúng tôi muốn dành nhiều thời gian nhất cho việc nộp và đánh giá dự án . 
 

Gary Brown 
Tôi đoán là tôi cảm thấy hơi thất vọng khi chúng tôi có một cuộc họp HRTC và chúng tôi được yêu 
cầu bỏ phiếu về mọi thứ cũng như hầu hết các quyết định đã được đưa ra, v.v. Không trì hoãn thời 
gian biểu này, có thể thu hút một số tiểu ban gồm các thành viên HRTC tham gia vào việc phát triển 
một số chiến lược này thay vì chỉ nghe động thái cuối cùng tại cuộc họp HRTC. Tôi sẽ làm vậy, và tôi 
chắc chắn rằng nhiều thành viên sẽ tình nguyện tham gia một số trong số này để trở thành một tiểu 
ban nhỏ làm việc với nhân viên và California tiến tới phát triển những điều này và đưa chúng đến 
cuộc họp HRTC như một đề xuất của tiểu ban thay vì nhân viên phát triển mọi thứ và đưa chúng vào 
cuộc họp để phê duyệt. 
 
Jesse Ben-Ron 
Thông qua các nhóm bên liên quan, đây sẽ là một phiên thảo luận đầy đủ, sau đó nhóm sẽ quyết định 
bất kỳ và tất cả các chiến lược mà họ muốn gửi đến HRTC, sau đó thông qua các cuộc họp này, 
HRTC sẽ quyết định các chiến lược mà họ thích .  
 

Vấn đề là bạn sẽ được nghe từ tất cả các bên liên quan khác nhau, bạn sẽ được nghe từ cộng đồng, bạn 
sẽ được nghe từ các nhóm bên liên quan của mình và bạn luôn có thể tham khảo lại nghiên cứu để 
quyết định xem bạn muốn thực hiện chiến lược nào. HRTC sẽ quyết định cách tiến hành việc này và 
sau đó nó sẽ được thực thi theo HRTC. Vì vậy, đây không phải là lý do tại sao tôi nói rằng mọi 
chuyện sẽ diễn ra như thế này. Đây là tôi đang đề xuất một kế hoạch để thực hiện. Vì vậy, chúng tôi 
đang thực hiện quá trình này, rõ ràng là không nhanh chóng, nhưng chúng tôi có thể xem xét có bao 
nhiêu quyết định và bao nhiêu quyết định quan trọng đang được yêu cầu chúng tôi tiến hành.   
 

Anna Urzua 

Điều đó cực kỳ hữu ích để hình dung nó sẽ được thông qua nhiều ủy ban như thế nào, nhưng tôi tự hỏi 
liệu chúng ta có thể để ngỏ lựa chọn thành lập một tiểu ban sau khi tất cả các chiến lược từ tất cả các 
nhóm được phát triển hay không, bởi vì có thể có nhiều đến mức đến dự một cuộc họp HRTC và yêu 
cầu chúng tôi tìm ra vấn đề ngay tại chỗ  có thể là một thách thức.  
 



 

 

 

 

Nếu HRTC muốn xem xét toàn bộ danh sách, hãy thảo luận và sau đó một tiểu ban  có thể được huy 
động để thực hiện thêm công việc đó và đưa nó đi xem xét lần cuối.  
 
Để xác định các chiến lược, đề xuất là chúng ta thông qua các nhóm bên liên quan để chuẩn bị các đề 
xuất về các chiến lược sẽ được trình lên HRTC. Và nếu cần, một tiểu ban có thể được thành lập để 
cân bằng với sự tham gia của các bên liên quan nhằm thu hẹp các đề xuất cuối cùng để HRTC phê 
duyệt. Chúng ta có phản đối kiến nghị nào không?  
 

Gary Brown 

Tôi đồng ý.  
 
Kiến nghị thông qua 
 

 


